



Title :	มฟล รับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก คณบดีย้ำความ
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 72 หน้า 7
Date :	ปีที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2556

มฟล รับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก คณบดีย้ำความ คุณภาพ รักชุมชน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 'แพทยศาสตรบัณฑิต' สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ปีการศึกษา 2556 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมกันจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง โดยมี พลโท นพ. นกตล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารจาก มฟล. รวมถึงผู้บริหารจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



พลโท นพ. นกตล กล่าวถึงทิศทางของสำนักวิชาและย้ำความพร้อมว่า เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแพทย์ จึงทำให้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะตั้งสถาบันผลิตแพทย์ขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนนั้น ขณะนี้หลักสูตรแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกสำหรับปีการศึกษา 2556 ตั้งเป้ารับนักศึกษารุ่นแรก 32 คน ในปีแรกๆ ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนรับในระยะต่อไป ประมาณ 100 คน เนื่องจากต้องการเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดกลาง โดยจะมุ่งผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม และที่สำคัญคือมีความรักในชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งแก่ชุมชน อยู่ร่วมกับชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้หลักสูตรแพทย์ มฟล. ยังให้ความสำคัญเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรับ AEC เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นเบื้องต้น

กับเวชศาสตร์ชุมชน ครอบคลุมเป็นอย่า
ของสำนักวิชาแพทย์ มฟล. ในขณะที่ก
รองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรแพ

“สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 6 ปีนั้น ในชั้นปีที่ 1 – 3 ศึกษาวิชาเตรียมและปริคลินิก (Pre-medicine และ Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับชั้นปีที่ 4 – 6 ศึกษาวิชาคลินิก (clinic) ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ร่วมผลิตแพทย์มากกว่า 15 ปี โดยสอนทั้งนักเรียนแพทย์ เกสัช และทันตแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี และมีโรงเรียนแพทย์เก่าแก่ที่ให้ความไว้วางใจส่งแพทย์มาฝึกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นศิริราชหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรแพทย์ มฟล. ยังมีรพ.ร่วมผลิตสมทบอีก 2 แห่ง และ รพ.ชุมชนอีก 7 แห่งในเชียงราย ซึ่งจะทำให้ความรู้เกี่ยว

มฟล รับนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก คณบดีย้ำความพร้อมมุ่งผลิตแพทย์ คุณภาพ รักชุมชน เสริมทักษะภาษาอังกฤษ-จีนรับเออีซี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบสัมภาษณ์และตรวจสอบสุขภาพ สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 'แพทยศาสตรบัณฑิต' สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ปีการศึกษา 2556 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมกับจัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครอง โดยมี พลโท นพ. นกตล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารจาก มฟล. รวมถึงผู้บริหารจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พลโท นพ. นกตล กล่าวถึงทิศทางของสำนักวิชาและย้ำความพร้อมว่า เนื่องปัญหาขาดแคลนแพทย์ จึงทำให้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. และคณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะตั้งสถาบันผลิตแพทย์ขึ้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนนั้น ขณะนี้หลักสูตรแพทยศาสตร์ มฟล. ได้รับอนุมัติจากแพทยสภา และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกสำหรับปีการศึกษา 2556 ตั้งเป้ารับนักศึกษานี้ละ 32 คน ในปีแรกๆ ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนรับในระยะต่อไป ประมาณ 100 คน เนื่องจากต้องการเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดกลาง โดยจะมุ่งผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม และที่สำคัญคือมีความรักในชุมชน สามารถเป็นที่พึ่งแก่ชุมชน อยู่ร่วมกับชุมชนและช่วยแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้หลักสูตรแพทย์ มฟล. ยังให้ความสำคัญเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อรับ AEC เมื่อจบการศึกษาแล้วจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี และสามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นเบื้องต้น

“สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 6 ปีนั้น ในชั้นปีที่ 1 - 3 ศึกษารวิชาเตรียมและปริคลินิก (Pre-medicine และ Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สำหรับชั้นปีที่ 4 - 6 ศึกษารายวิชาคลินิก (clinic) ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ร่วมผลิตแพทย์มากกว่า 15 ปี โดยสอนทั้งนักเรียนแพทย์ เกสซ์ และทันตแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี และมีโรงเรียนแพทย์เก่าแก่ที่ให้ความไว้วางใจส่งแพทย์มาฝึกด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นศิริราชหรือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรแพทย์ มฟล. ยังมีรพ. ร่วมผลิตสมทบอีก 2 แห่ง และ รพ. ชุมชนอีก 7 แห่งในเชียงราย ซึ่งจะทำให้ความเกี่ยวข้อง



กับเวชศาสตร์ชุมชน ครอบคลุมเป็นอย่างดี โดยมีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นฐานของสำนักวิชาแพทย์ มฟล. ในขณะที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มฟล. เพื่อรองรับการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทย์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น” พลโท นพ. นกตล กล่าว.